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โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กุลณสรรค์  สายขุน
จากประธานสภาคณาจารย์ ::

::สารสาร
:: ::

::
::

สารสภาคณาจารย์ฉบับน้ีเป็นฉบับแรกท่ีผมจะได้ส่ือสารกับประชาคมมหิดลทุกท่านในฐานะประธาน
สภาคณาจารย์ สภาคณาจารย์ชุดท่ีแล้วได้หมดวาระการดำรงตำแหนง่เม่ือวันท่ี ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒
และสภาคณาจารย์ชุดใหม่ได้เข้ารับหน้าท่ีต่อ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง ๒ ปี ต้ังแต่วันท่ี ๖ พฤศจิกายน พ.ศ.
๒๕๕๒ ถึงวันท่ี ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔ สภาคณาจารย์ชุดใหม่ได้มีการประชุมอย่างเป็นทางการคร้ังแรก
เม่ือวันท่ี ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ท่ีผ่านมา สภาคณาจารย์มีอำนาจและหน้าท่ีท่ีสำคัญในการให้คำปรึกษา แนะนำ
เสนอแนะข้อคิดเห็นแก่สภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีในเรื่องราวต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
มหาวิทยาลัย สภาคณาจารย์เป็นองค์กรท่ีสำคัญท่ีจะช่วยสภามหาวิทยาลัยเละฝ่ายบริหารในการกำหนดนโยบาย
และขับเคลื่อนภารกิจต่างๆ ของมหาวิทยาลัยให้ประสบผลสำเร็จ จุดยืนในการทำงานของสภาคณาจารย์
มีความชัดเจนคือ คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก บนพ้ืนฐานของความชอบธรรม คุณธรรม จริยธรรม
สภาคณาจารย์พร้อมจะเป็นกลไกหน่ึงในการสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย และพร้อมท่ีจะทักท้วงในส่ิงท่ี
ไม่ถูกต้อง ไม่ชอบธรรม และเสนอแนะข้อคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ ผมจึงขอเชิญชวนชาวมหิดลทุกท่าน
เสนอข้อคิดเห็นของท่านมายังสภาคณาจารย์ เพ่ือจะได้รวบรวมและเสนอแนะขอ้คิดเห็นแก่สภามหาวิทยาลัย
และฝ่ายบริหารต่อไป

ในวาระดิถีข้ึนปีใหม่น้ี ผมขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย พระสยามเทวาธิราช และส่ิงศักด์ิสิทธ์ิท้ังหลาย
ในสากลโลกทีท่่านเคารพบชูา ได้โปรดอำนวยพรใหค้ณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และครอบครวั
ตลอดจนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญ มีพลังกายพลังใจท่ีสมบูรณ์
แข็งแรง เพ่ือจะได้ช่วยกันพัฒนามหาวิทยาลัยมหิดลอันเป็นท่ีรักย่ิงของพวกเราให้เจริญก้าวหน้าย่ิงๆ ข้ึนไป

สวัสดีครับ...ชาวมหิดลท่ีรักทุกท่าน



ข่าวสภาคณาจารย์ ฉบับท่ี ๘ ประจำเดอืนธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒๒

:: สารจากประธานสภาคณาจารย์
(หน้า ๑)

ใน เล ่ม

:: แนะนำสมาชิกสภาคณาจารย์
(หน้า ๓)

:: ลักษณะสำคัญของการเป็นมหาวิทยาลัย
ระดับโลก : มหาวิทยาลัยมหิดล

ต้องปรับปรุงอะไรบ้าง ?
(หน้า ๑๐)

โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษเนตร  หงษ์ไกรเลิศ  บรรณาธิการ

บ ร ร ณ า ธิ ก า ร   แ ถ ล ง

:: บรรณาธิการแถลง
(หน้า ๒)

เจ้าของ
สภาคณาจารยม์หาวิทยาลยัมหิดล
สำนกังานอธกิารบด ีมหาวทิยาลยัมหิดล  ช้ัน ๕
๙๙๙  ถ.พุทธมณฑลสาย ๔ ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล
จ.นครปฐม    ๗๓๑๗๐
โทรศพัท์/โทรสาร  ๐-๒๘๔๙-๖๓๕๑

บรรณาธิการ
ผศ.(พิเศษ) เนตร หงษ์ไกรเลศิ

กองบรรณาธิการ
อ.จงด ีโตอ้ิม  อ.ทศันยีา รัตนฤาทยั  รศ.มยุนา ศรสีภุนันต์
ผศ.วรากร เจริญสขุ   รศ.วิไล หนุนภักดี
รศ.วิสตูร ฟองศริิไพบูลย์   รศ.สเุทพ ศลิปานนัทกลุ
ผศ.สุภาวรรณ เศรษฐบรรจง

จัดทำต้นฉบับ
สจิุรา สอนสม  พัชญา วงษวั์นทนย์ี  อภิชาต ิหลงสมบรูณ์

ในศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ปี ๒๕๕๓ นี้ สมาชิกสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก ดลบันดาล
ให้ท่านและครอบครัว ประสบความสุขด้วยจตุรพิธพรชัย สมบูรณ์พูนผลในส่ิงอันพึงปรารถนา
ทุกประการ

ข่าวสภาคณาจารย์น้ี เป็นฉบับแรกของการบริหารงานสมาชิกสภาคณาจารย์ชุดใหม่
ซ่ึงตามประเพณีปฏิบัติ จะได้แนะนำสมาชิกสภาคณาจารย์ทุกท่านให้กับประชาคมได้รู้จักมักคุ้น
เพ่ือเป็นข้อมูลในการติดต่อส่ือสารระหว่างหน่วยงานกับสภาคณาจารย์

ตอนท้ายฉบับมีบทความของอาจารย์ปฐมพงษ์ ที่มีผู้อ่านจำนวนมากต้องการอ่าน
ให้จบรวดเดียว  ซ่ึงจะได้ติดต่อขออนุญาตเพ่ือลงต้นฉบับบน Web Site ของสภาคณาจารย์ต่อไป

เช่นเคยครับ พ้ืนท่ีน้ี รอบทความท่ีสร้างสรรค์ เพ่ือเป็นข้อมูลให้กับประชาคมมหดิล
ขอเชิญผู้สนใจส่งบทความได้ท่ี  E-mail address  :  senate@mahidol.ac.th



ข่าวสภาคณาจารย์ฉบับท่ี ๘ ประจำเดอืนธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ๓

ประธานสภาคณาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กุลณสรรค์ สายขุน

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล

รองประธานสภาคณาจารย์ คนท่ี ๑
รองศาสตราจารย์อธิป ลิขิตลิลิต

ภาควิชาชีวเคมี
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

รองประธานสภาคณาจารย์ คนท่ี ๒
รองศาสตราจารย์ดวงพร นะคาพันธ์ุชัย

ภาควิชาปรสิตวิทยา
คณะเทคนิคการแพทย์

เลขาธิการสภาคณาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประณมพร จ๋วงพานิช
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

ผู้บริหารสภาคณาจารย์ผู้บริหารสภาคณาจารย์
(วาระการดำรงตำแหน่งต้ังแต่วันท่ี ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒ ถึงวันท่ี ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔)



ข่าวสภาคณาจารย์ ฉบับท่ี ๘ ประจำเดอืนธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒๔
ประเภทผู้แทนส่วนงาน (๓๒ คน)

ผศ.กำธร ตันติวิทยาทันต์ อ.ภทัรพงศ ์ เจรญิกจิจารกุร ผศ.สุภาวรรณ เศรษฐบรรจง รศ.สุเทพ ศิลปานันทกุล
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตกาญจนบรีุ คณะแพทยศาสตรศิ์ริราชพยาบาล คณะสาธารณสุขศาสตร์

ผศ.วรนุช หวังศุภชาติ รศ.วิไล เทียนรุ่งโรจน ์หนุนภักดี อ.พรพิมล ลิ่มเจริญ

อ.ธัชพงศ์ งามอุโฆษ ผศ.วรางคณา ชิดช่วงชยั ผศ.ปราโมทย์ ตระกูลเพียรกิจ อ.เสรี วรพงษ์

ผศ.สมหญิง โควศวนนท์ อ.กิติกร จามรดสิุต ผศ.วรากร เจริญสุข ผศ.กำลัง ชุมพลบญัชร

รศ.ดวงพร นะคาพนัธ์ุชัย
คณะเทคนคิการแพทย์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน คณะวทิยาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย

คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธบิดี คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสตัวแพทยศาสตร์

(วาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒  ถึงวันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔)

สมาชิกสภาคณาจารย์สมาชิกสภาคณาจารย์



ข่าวสภาคณาจารย์ฉบับท่ี ๘ ประจำเดอืนธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

ผศ.สายพิณ ประเสริฐสุขดี ผศ.ประฤดา สุริยันต์ ผศ.ชาญยศ ปลืม้ปติวิริยิะเวช รศ.อรพินทร ์ พิทักษ์มหาเกตุ

อ.เอกราช เกตวัลห์ อ.โสฬส ศิริไสย์ ผศ.(พิเศษ)เนตร หงษ์ไกรเลศิ อ.อิทธิพล ปรีติประสงค์

อ.ทัศนียา รัตนฤาทัย ผศ.กุลณสรรค์ สายขุน อ.สุขสิริ ด่านธนวานิช ผศ.ประณมพร จ๋วงพานชิ

อ.อนสิุทธิ ์ตงัคณานกูุลชยั ผศ.สรายุทธ์ นาทะพันธ์ อ.สุรัติ ประพฒัน์รังษี อ.หอม พรหมอ่อน

๕

วิทยาลัยการจัดการ วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ วิทยาลัยศาสนศึกษา

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล วิทยาลัยราชสุดา วิทยาลัยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการกีฬา

สถาบันโภชนาการ สถาบนัวจิยัภาษา
และวัฒนธรรมเอเชีย

สถาบันพัฒนาสขุภาพอาเซยีน สถาบันแห่งชาติ
เพ่ือการพัฒนาเดก็และครอบครวั

คณะกายภาพบำบัด คณะศลิปศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

สถาบันวิจัยประชากร
และสังคม



ข่าวสภาคณาจารย์ ฉบับท่ี ๘ ประจำเดอืนธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒๖

ผศ.ชาญคณิต กฤตยา สุริยะมณี
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

ผศ.พัชรินทร ์ นินทจนัทร์
คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธบิดี

ประเภทผู้แทนท่ัวไป (๑๖ คน)

อ.จงดี โตอ้ิม
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

รศ.จำลอง อรุณเลิศอารีย์
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

ผศ.จุรี เจียรนัยศิลาวงศ์
คณะแพทยศาสตรศิ์ริราชพยาบาล

ผศ.เทียนไชย ตันไทย
คณะวิศวกรรมศาสตร์

อ.ธิติคม พัวพันสวัสด์ิ
คณะวทิยาศาสตร์

อ.นลิน อารียา
คณะสตัวแพทยศาสตร์

อ.ภุชงค์ ลิขิตธนสมบติั
คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธบิดี

รศ.มยุนา ศรีสุภนันต์
คณะสาธารณสุขศาสตร์

ผศ.ยงยุทธ ขจรปรดีานนท์
สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล

รศ.วิสูตร ฟองศริิไพบลูย์
คณะแพทยศาสตรศิ์ริราชพยาบาล

อ.ศุภกฤต โสภิกุล
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

ผศ.ศุภชัย นาทะพันธ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์

อ.สมมิตร วงศ์บุญเนตร
คณะแพทยศาสตรศิ์ริราชพยาบาล

รศ.อธิป ลิขิตลิลิต
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

(วาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒  ถึงวันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔)

สมาชิกสภาคณาจารย์สมาชิกสภาคณาจารย์



ข่าวสภาคณาจารย์ฉบับท่ี ๘ ประจำเดอืนธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ๗

ปฐมพงษ์ โพธิ์ประสิทธินันท์ ๒

“Since the late nineteenth century, a number of American
universities - Havard, Yale, Princeton, the University of
Chicago, the Claremont Colleges, and the University of
California at Sata Cruz-have attempted to organize students
and faculty into small undergraduate residential colleges
similar to those at Oxford and Cambridge”

    (Alex Duke, Importing Oxbridge, 1996)

ลักษณะสำคัญของการเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก ๑  :
มหาวิทยาลัยมหิดลต้องปรับปรุงอะไรบ้าง?

 มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ดยังคงยืนยันที่จะคงหลายๆ สาขาวิชา
ในทางมนุษยศาสตร์ แม้จะไม่ได้ทำกำไรให้มหาวิทยาลัย พร้อมกันน้ันก็ได้
ตอบโต้นางมาร์กาเร็ต แท็ตเชอร์ ด้วยการลงมติในการประชุมบอร์ดบริหาร
ไม่มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่นางมาร์กาเร็ต แท็ตเชอร์
ตามธรรมเนียมปฏิบัติ เมื่อศิษย์เก่าได้เป็นนายกรัฐมนตรี แต่ว่าแทนที่
มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์จะร่วมต่อต้านการตัดงบประมาณในการพัฒนา
มนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์กลับมอบดุษฎีบัณฑิตให้เธอแทน
ดังนั้น เธอจึงตอบแทนด้วยการหาเงินไปมอบ (endowment) ให้
มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์เพื่อตั้งตำแหน่งศาสตราจารย์ที่ชื่อ Margaret
Thatcher Professorship of Enterprise Studies โดยต้ังไว้ท่ีสถาบันบริหาร
ธุรกิจจัดจ์ (The Judge Institute of Management Studies) ของ
มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ผลพวงจากที่นางแท็ตเชอร์สั่งตัดงบประมาณ
สาขามนุษยศาสตร์ในคร้ังน้ัน ทำให้ผู้ส่ือข่าวหนังสือพิมพ์หลายฉบับและ
นักวิชาการหลายกลุ่มในประเทศอังกฤษต่างเห็นด้วยว่ามหาวิทยาลัยอย่าง
อ๊อกซฟอร์ดควรหันไปเน้นทำธุรกิจตามมหาวิทยาลัยประเทศสหรัฐอเมริกา
ไม่ว่าในความเป็นจริง มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ดจะพัฒนาวิทยาศาสตร์
มากแค่ไหนก็ตาม สรุปง่ายๆ ก็คือกระแสส่ือมวลชนส่วนมากต้องการให้
มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ดและมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ ของประเทศอังกฤษหันไป
เน้นพัฒนาอุตสาหกรรมหรือมีส่วนร่วมในการนำผลวิจัยไปใช้ประโยชน์
ในเชิงพาณิชย์ เช่น พัฒนาบริษัทข้ึน เพ่ือช่วยเศรษฐกจิของชาติมากกว่า
จะเน้นทำวิจัยและแสวงหาความจรงิตามปรัชญาเดิม

ฉะนั้น แม้ว่าทุกวันนี้จะมีการจัดอันดับในประเทศอังกฤษและ

๑ นำเสนอในท่ีประชุมสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล วันท่ี ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยมีอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นประธานเปิดงาน ในการประชุมระดมสมองกลุ่มคณาจารย์ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยระดับ Top ๕๐ ของโลก
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น ๕ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นครปฐม
๒ เปรียญ ๙ ประโยค ขณะเป็นสามเณร ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ เป็นนาคหลวง อุปสมบทในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เมื่อลาสิกขา ได้ทุนมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยการสนับสนุนของเจ้าประคุณ
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกไปศึกษาเพิ่มเติม จนจบปริญญาโท มหาวิทยาลัยลอนดอน และปริญญาเอก มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด เคยได้ทุนไปทำวิจัยเพิ่มเติมระหว่างเป็นนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยปารีส
ในฝรั่งเศสและมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ในสหรัฐอเมริกา

.... ต่อจากขา่วสภาคณาจารย ์ฉบับท่ี ๗ ประจำเดอืนพฤศจกิายน ๒๕๕๒

ประเทศสหรัฐอเมริกามากน้อยขนาดไหนก็ตาม๔๓ สื่อมวลชนอังกฤษ
ที่เห็นด้วยกับนางแท็ตเชอร์ ก็มักลงเอยด้วยการกล่าวยกย่องหรือ
จัดอันดับให้มหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกาดีกว่า โดยไม่นำข้อดีของ
ระบบการเรยีนการสอนของออ๊กซบรดิจ์ (Tutorial ในอ๊อกซฟอร์ด และ
Supervision ในเคมบริดจ์) ซ่ึงหาได้ยากในมหาวิทยาลัยประเทศสหรัฐอเมริกา
และก็เป็นต้นแบบให้มหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกาพัฒนาด้วย
นอกจากนั้น ยังมองข้ามว่ามหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ดและมหาวิทยาลัย
เคมบริดจ์ แม้ว่าจะมีครูอาจารย์ท่ีมีคุณภาพเย่ียม แต่ก็เก็บหน่วยกิตหรือ
ค่าเล่าเรียนท่ีถูกกว่ามหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดและมหาวิทยาลัยเยลในประเทศ
สหรัฐอเมริกาถึงสองสามเท่า อย่างไรก็ดี การมองข้ามข้อดีของมหาวิทยาลัย
อ๊อกซฟอร์ดและมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์เหล่านี้ ก็เป็นแรงกระตุ้นให้
มหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศอังกฤษ ปฏิรูปตนเองให้ดีข้ึน ตามแนวทาง
ของนางแท็ตเชอร์

ผลท่ีตามมาก็คือมีกระแสข่าวว่าระบบการสอนแบบ Tutorial หรือ
Supervision อาจจะถูกยกเลิกในมหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ดและ
มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์เพราะขาดงบประมาณสนับสนุนจากรัฐ แต่
มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ดและมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ก็ยืนยันว่าจะคงเอาไว้
เพราะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของมหาวิทยาลัยท้ังสองแห่ง แม้มหาวิทยาลัย
อ๊อกซฟอร์ดจะมีระบบการเรยีนการสอนท่ีดีกว่า แต่ข้อเสียประการเดียว
ของมหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ดคือการไม่เน้นทำธุรกิจมากแบบมหาวิทยาลัย
ในประเทศสหรัฐอเมริกา ก็ทำให้เธอโจมตีหนักๆ ว่าด้อยกว่ามหาวิทยาลัย
ในประเทศสหรฐัอเมรกิา เพราะไมไ่ด้ทำใหม้หาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ดได้
งบประมาณวิจัยจากเอกชนภายนอกเท่ามหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกา

๔๓ เช่นการจัดอันดับตามปรกติของ Newsweek, The Good Universities Guides, การจัดอันดับของ The Financial Times การจัดอันดับของ The Guardian, The Academic Ranking of World Universities by the
Shanghai Jiao Tong University, The Research Assessment Exercise (RAE), The Gourman Report,  the Webometrics, The Research Forthnight  และ THES (The Times Higher Education Supplement)
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อ๊อกซฟอร์ดปรับตัวมากข้ึนเท่าน้ัน และทุกวันน้ีมหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด
ก็ได้ปรับตัวมากแล้วหลังจากที่เธอได้หั่นงบประมาณให้มหาวิทยาลัย
อ๊อกซฟอร์ดด้วย๔๖  เพราะการจัดอันดับของ The Research Forthnight
ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีมุ่งเน้นกำลังการวิจัย (Research Power)เป็นกรณีพิเศษ
หรือจำนวนนักวิจัยท่ีสังกัดมหาวิทยาลัยและปริมาณงานวิจัยท่ีผลิตออกมา
เมื่อรวมทุกสาขาวิชาในมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ดก็ยังอยู่
ในอันดับท่ีดี สะท้อนให้เห็นว่ามหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ดได้ให้ความสำคัญ
ท้ังวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์โดยองค์รวม เห็นได้
จากปริมาณนักวิจัยซ่ึงมีมากกว่าสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ ทุกแห่งในประเทศ
อังกฤษ ดังจะเห็นได้ตามตารางข้างล่าง:-

๘
ดังน้ัน เม่ือกระแสส่ือมวลชน๔๔ และนักวิชาการหลายคน๔๕  เห็นด้วยกับ
แนวคิดของนางแท็ตเชอร์ จึงดูเป็นไปได้ยากท่ีมหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ดและ
มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์จะเข้ามาเป็นอันดับหน่ึงตามวิธีจัดอันดับของ THES
เพราะ THES เป็นการจัดอันดับของหนังสือพิมพ์อังกฤษและยกย่อง
มหาวิทยาลัยอเมริกันท่ีสามารถหาเงนิเข้ามหาวิทยาลัยได้เป็นจำนวนมาก
อย่างออกหน้าออกตาเช่นกัน

สรุปส้ันๆ ก็คือนางแท็ตเชอร์ไม่ต้องการให้มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด
อิงอยู่กับงบประมาณที่ได้จากรัฐบาล นักวิจารณ์กล่าวว่าความพยายาม
สร้างภาพว่ามหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ดสู้มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาไม่ได้
ของเธอนั้น แท้จริงแล้วเป็นความพยายามที่จะกระตุ้นให้มหาวิทยาลัย

Research Fortnight's RAE 2008 Power table
Rank 2008       Rank 2001         Name Power Staff Quality Index  Adjusted Quality
     1  1 University of Oxford 1.00 2246     59.8 32.1
     2  2 University of Cambridge 0.92 2040     60.3 31.5
     3  3 University College London 0.74 1793     55.8 26.0
     4  4 University of Manchester 0.74 1824     54.4 25.1
     5  5 University of Edinburgh 0.64 1640     52.7 31.6
     6  6 Imperial College London 0.53 1225     58.2 23.8
     7 14 University of Nottingham 0.51 1388     49.5 25.7
     8  8 University of Leeds 0.48 1270     50.4 25.1
     9 12 University of Sheffield 0.45 1205     50.7 26.1
    10  9 University of Bristol 0.45 1199     50.8 28.2
    11  7 Kings College London 0.44 1172     50.3 23.3
    12 10 University of Birmingham 0.42 1175     48.3 25.3
    13 13 University of Southampton 0.41 1098     50.6 25.4
    14 11 University of Glasgow 0.41 1161     47.0 26.5
    15 18 University of Warwick 0.38  966     53.4 32.0

จะเห็นได้ว่ามหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ดมีจำนวนนักวิจัยมากกว่ามหาวิทยาลัย
อ่ืนๆ ท้ังหมดในสหราชอาณาจักร และให้ความสำคัญแก่แทบจะทุกสาขาวิชา
ขณะท่ีมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์เน้นหนักด้านวิทยาศาสตร์ แต่มีสาขาวิชาทาง
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์น้อยกว่ามหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ดเป็นอันมาก
มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์สามารถบอกได้ว่า ผลิตนักศึกษาปริญญาเอกสาขา
วิศวกรรมศาสตร์มากเป็นอันดับหน่ึงของประเทศ ก็เพราะมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์
มีนักศึกษาปริญญาเอกทางวิทยาศาสตร์มากกว่าสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

ซึ่งมีข้อได้เปรียบอยู่ตรงที่สามารถผลิตดุษฎีบัณฑิตได้ในระยะเวลา
ที่สั้นกว่า กล่าวคือ ๓ ปีถึง ๓ ปีครึ่ง ขณะที่ครึ่งต่อครึ่งของนักศึกษา
ปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ดทำวิจัยทางสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์  ซ่ึงโดยปรกตธิรรมดาตอ้งใช้เวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี  ดังน้ัน
ปริมาณคนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก จึงไม่สามารถทำใหเ้ร็วเท่า
มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ได้

แต่มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ดก็ไม่ได้คิดจะหันไปเน้นทางวิทยาศาสตร์

๔๔ ยกตัวอย่างเช่น รายงานขึ้นปกของ  The Economist, November 16th-22nd 2002  ชื่อว่า  The Gloom over Britain's Universities, p.11 และบทความชื่อว่า  The Ruin of Britain's Universities, pp.29-30 ในเล่มเดียวกัน.
๔๕ ยกตัวอย่างเช่น ดร.ริกเก็ต (Raymond Rickett) ผู ้อำนวยการสถาบันสาระพัดช่างแห่งเมืองมิดเดิลเซกส์ (The Middlesex Polytechnic) ซึ ่งออกมาวิจารณ์ว่าโรงเรียนสาระพัดช่างหรือพวกวิทยาลัยช่างกลทั ้งหลาย
มีความเหมาะสมกับนโยบายของนางแท็ตเชอร์มากกว่ามหาวิทยาลัยทั่วไป (Joseph A.Soares (1999: 223)
๔๖ ดังข้อสรุปของ Joseph A.Soares (1999:277): 'Thatecher's policies motivated Oxford to launch an appeal to gain some financial independence. For a university of Oxford's caliber the financial
campaign was a realistic alternative to total dependence on state funds. In going to the private sector, it could also look across the Atlantic for American contributions. This is not a stratergy
available to many universities; in fact no British university has Oxford's connections or prestige. While it will take time to judge whether Thatcher really damaged higher education as a whole,
it is already apparent that she helped her alma mater. It was help that Oxford's dons have preferred to go without, but given Oxford's position in the1980s, it was not help they could refuse'
  กรณีที่เห็นได้ชัดก็คือการพัฒนา Templeton College และ Said Business School เพื่อเน้นวิชาการจัดการหรือบริหารธุรกิจภายในมหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด ซึ่งเติบโตเร็วมากที่สุดแห่งหนึ่งของทวีปยุโรป พร้อมๆ กับการนำเอาผลวิจัย
ทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์โดยการตั้งบริษัทต่างๆ หลายบริษัท  ผู้สนใจกรณีอ๊อกซฟอร์ดและเคมบริดจ์ไปขยายงานด้านธุรกิจ โปรดอ่าน Douglas Hague, Primers of Oxford's Enterprise Explosion, The Times
Higher Education Supplement November 16, 2001: 26; Audrew Wood, Magnetic Venture: The Story of Oxford Instruments, Oxford: Oxford University Press,2001; William Drozdiak, Old Schools Nurture
New Tech Firms: European Universities Get Hit by Business Bug, The International Herald Trubune, Saturday-Sunday, April 7-8, 201, p.9.
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เหมือนมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ เพ่ือให้สามารถเอาชนะมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์
และอา้งไดว่้าผลิตบณัฑติระดบัปรญิญาเอก สาขาวิทยาศาสตรม์ากกว่า
เม่ือพิจารณาตอ่ป ี เพราะยงัมสีาขาวชิามนุษยศาสตรอี์กเปน็จำนวนมาก
ที่มหาวิทยาลัยสมควรต้องให้โอกาสในการพัฒนา และมหาวิทยาลัย
อ๊อกซฟอร์ดก็ยังคงยืนยันในหลักการเดิม กล่าวคือเน้นท้ังวิทยาศาสตร์
สังคมศาสตรแ์ละมนษุยศาสตรใ์นอตัราทีใ่กล้เคยีงกัน แมว่้าสาขาวชิา
มนุษยศาสตร์บางสาขาจะไมท่ำเงินให้มหาวิทยาลัย และมิหนำซ้ำยังถูก
รฐับาลหัน่งบประมาณกต็าม มหาวทิยาลยัอ๊อกซฟอรด์กยั็งจะยนืหยดั
ดำเนินการสอน ทำวิจัย และเผยแผ่ต่อไป นี่คือคุณความดีของ
มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด ในขณะที่มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่เดินตาม
กระแสทุนนิยมเสรี ซึ ่งเป็นกระแสหลักอยู ่ขณะนี ้ และขณะที ่
มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์เน้นวิทยาศาสตร์มากเกินไป จนเคยถูกวิจารณ์ว่า
สาขามนษุยศาสตรห์ลายแขนงอยูใ่นขัน้วกิฤติ๔๗

เม่ือมีการประเมินคุณภาพของแต่ละภาควิชาหรือคณะ โดยมีการต้ัง
คณะกรรมการประเมินที่เรียกว่า 'แร' (Research Assessment
Exercise=RAE)๔๘  บางปีมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ได้เหนือกว่า และเม่ือ
มีการเลือกสำรวจคุณภาพงานวิจัยมหาวิทยาลัยตามสาขาวิชาโดยรวม
มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ก็เหนือกว่าในบางปี ท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะบทความหรือ
งานวิจัยท่ีมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์เสนอให้พิจารณาเป็นงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์
เป็นส่วนใหญ่ ซ่ึงเกิดจากผลการทดลองในห้องทดลองเป็นข้ันตอนชัดเจน
ขณะที่งานวิจัยของมหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ดมีเป็นจำนวนมากเป็นงาน
ทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ซ่ึงมีระเบียบวิธีวิจัยต่างจากหลักวิชา
ทางวิทยาศาสตร์และไม่ได้เป็นวิทยาศาสตร์เต็มตัว เราจึงจะเอาแนววินิจฉัย
คุณภาพทางวิชาการทางวิทยาศาสตร์ มาพิจารณาเทียบสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ให้ได้มาตรฐานเดยีวกันย่อมเป็นไปไม่ได้ ถ้ามหาวิทยาลัย
อ๊อกซฟอร์ดหันไปให้น้ำหนักทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือให้เหมือนมหาวิทยาลัย
เคมบริดจ์ก็จะตอ้งท้ิงหลายสาขาวชิาทางมนุษยศาสตร ์ ซ่ึงมีมาในบรบิท
วัฒนธรรมอังกฤษและสังคมมนุษย์เป็นระยะเวลาช้านาน ถ้าทำเช่นนั้น
มหาวทิยาลัยอ๊อกซฟอรด์ก็ไม่ควรเปน็ Comprehensive University
ดังท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน

ดังน้ัน ในสายตาปัญญาชนอังกฤษบางกลุ่ม อ๊อกซฟอร์ดก็ยังคงเป็น
อ๊อกซฟอร์ด กล่าวคือมีจุดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ไม่เหมือน
มหาวิทยาลัยอื่นๆ โดยเฉพาะการพยายามคงสาขาวิชามนุษยศาสตร์
หลายแขนงให้คงอยู่ในมหาวิทยาลัยโดยท่ีรัฐบาลไม่ได้ให้ทุนสนับสนุนเลย
ให้มีการเรียนการสอนและทำวจัิยต่อไปอีก มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ดจึง
ยังคงมีปัญญาชนจำนวนมากช่ืนชมและยกย่องในความพยายามต่อสู้กับ
การบริหารมหาวิทยาลัยในแบบทุนนิยมเสรีและคงไว้ซ่ึงสาขามนุษยศาสตร์
ให้มนุษย์ได้มีโอกาสศึกษากันในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ (ค.ศ. 2009) ขณะท่ีหน่วยงานบางหน่วยจัดอันดับให้
มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดและมหาวิทยาลัยเยล ซ่ึงหันไปบริหารมหาวิทยาลัย

เชิงธุรกิจมากขึ้น และเก็บค่าหน่วยกิตนักศึกษาเพิ่มมากขึ้น มาเป็น
มหาวิทยาลัยท่ีมีอันดับดีกว่ามหาวทิยาลัยอ๊อกซฟอร์ดและมหาวทิยาลัย
เคมบริดจ์ซ่ึงเป็นต้นกำเนิด  การขาดการไปลงทุนทำธุรกิจของมหาวิทยาลัย
อ๊อกซฟอรด์และมหาวทิยาลยัเคมบรดิจ์เหมอืนมหาวทิยาลยัในประเทศ
สหรัฐอเมรกิาน้ี ทำใหแ้ม้แต่ส่ือมวลชนในประเทศองักฤษเองกเ็อนเอียง
ไปทางนิยมมหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกามากกว่า แต่มหาวิทยาลัย
อ๊อกซฟอร์ดก็ยังได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของ
ประเทศองักฤษจาก ๕ หน่วยงาน ท่ีเห็นความดีงามของมหาวทิยาลัยอยู่
กล่าวคอื Times Good University Guide ซึง่พมิพ์หนงัสอือธบิาย
รายละเอียดเพ่ือแนะนำนักเรียนชาวอังกฤษท่ัวประเทศ, The Guardian
University Guide, The Sunday Times University Guide, The
Independent Complete University Guide และวารสาร The
Research Fortnight ซ่ึงเป็นวารสารท่ีมุ่งเช่ือมโยงระหวา่งมหาวิทยาลัย
กับอุตสาหกรรมในยโุรป

ระยะที ่ 4 เป้าหมายของการพฒันามหาวทิยาลัยในโลกอนาคต :
ควรจะเปน็เชน่ไร?

ผู้เขียนอยู่ในสายพุทธศาสนศึกษา ได้ยินเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากเพ่ือน
ร่วมสาขาอาชีพจากหลายมหาวิทยาลัยมามาก ว่ามหาวิทยาลัยเมืองไทยไม่ค่อย
สนับสนุนส่งเสริมให้มีการทำวิจัยด้านพุทธศาสนศึกษาระดับนานาชาติ
ส่วนใหญ่สนับสนุนแต่ว่าไม่เคยให้งบประมาณและอัตรากำลังคนเพ่ือพัฒนา
พร้อมๆ กันน้ัน มหาวิทยาลัยในประเทศไทยท้ังรัฐและเอกชนต่างพยายาม
เดินตามมหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกา กล่าวคือมีการทำธุรกิจ
การศึกษามากย่ิงข้ึน เก็บค่าหน่วยกิตนักศึกษาจำนวนมากย่ิงข้ึน สร้างหลักสูตร
ท่ีมุ่งเน้นให้นักศึกษาไปช่วยพัฒนาเศรษฐกิจหรืออุตสาหกรรมเป็นเป้าหมาย

บางแห่งลอกเอาหลักสูตรบริหารจัดการจาก Harvard Business
School, Wharton Business School, London Business School,  Insead
Business School ฯลฯ สร้างผู้สำเร็จการศึกษา MBA ตามปรัชญาตะวันตก
และอเมริกา  ส่วนตัวมหาวิทยาลัยก็มุ่งเน้นพัฒนาให้ทำธุรกิจหรือร่วมมือ
กับอุตสาหกรรม (Closer University-Industry Cooperation) มากย่ิงข้ึน
พูดสั้นๆ ก็คือเนื้อหาหลักสูตรที่ผลิตบัณฑิตและบทบาทมหาวิทยาลัย
ได้ปรับเพ่ือเดินตามก้นมหาวิทยาลัยในประเทศสหรฐัอเมริกา โดยไม่รู้ว่า
ในอนาคตจะสร้างผลดีผลร้ายแก่ชาติบ้านเมืองเช่นไร

ในสภาวะที่มหาวิทยาลัยเมืองไทยพยายามวิ่งตามมหาวิทยาลัย
ในประเทศสหรัฐอเมริกา กล่าวคือพยายามหันไปทำธุรกิจมากข้ึนตามแนวคิด
ทุนนิยมเสรีเช่นน้ี ในสายตาผู้เขียนคงไม่มีอะไรจะเตือนมหาวิทยาลัยทุกแห่ง
ในประเทศไทยได้ดีเท่าแนวคิดของศาสตราจารย์ดิเรก  บ็อกซ์ (Derek Box)
อดีตอธิการบดีคนท่ี ๒๕ ของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ซ่ึงดำรงตำแหน่งระหว่าง
พ.ศ.๒๕๑๔-๒๕๓๔ (ค.ศ.1971-1991) บ๊อกซ์แตกต่างจากคนอื่น
บ๊อกซ์เขียนบทความและหนังสือต่างกรรมต่างวาระกันหลายเล่ม เพ่ือช้ีว่า๔๙
แม้ว่ามหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกาจะประสบความสำเร็จมาก

๔๗ Joseph A.Soares (1999:119):'In 1922, the Royal Commision on Oxbridge expressed concern that Cambridge's sciences were so well developed that the humanities were at risk.'
๔๘ รายละเอียดโปรดดู  http://www.rae.ac.uk/  กำเนิดของแร (RAE) โปรดดูรายละเอียดใน G.W.Bernard (2000)
๔๙ ผู้เขียนอ่านบทความดิเรก บ็อกซ์ตั้งแต่สมัยเรียนอยู่ที่ประเทศอังกฤษ ตัวอย่างที่แนะนำให้ผู้สนใจอ่านคือ  Direk Box, Universities and the Future of America, 1990 เพราะสรุปประเด็นสำคัญเอาไว้หมด
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ไปใช้เชิงพาณิชย์ เพ่ือให้ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางของท้องถ่ินเข้มแข็ง
แต่ทว่าการประสบความสำเร็จในส่ิงเหล่าน้ี ล้วนแล้วแต่ได้รับการสนับสนุน
ด้านงบประมาณมหาศาลจากรฐับาล การรณรงค์ของบ๊อกซ์ให้มีการสอน
ศีลธรรมและใหมี้การวิจัยด้านน้ีมากข้ึน จึงเป็นความหวังท่ีริบหร่ี เพราะ
พ้ืนฐานสังคมอเมริกันเน้นวัตถุนิยม ยากท่ีจะโน้มน้าวให้หันมาเน้นจิตนิยม
กันท่ัวอเมริกาได้

เท่าท่ีผู้เขียนสังเกตในปัจจุบัน ๑.มหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศไทย
ยังไม่มีการสนับสนุนการวิจัยท่ีได้คุณภาพทางพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ
เพ่ือให้งานวิจัยสามารถช้ีทางออกแก่ปัญหาสังคมได้อย่างมีคุณภาพ ส่ิงท่ี
สอนกันโดยมากเป็นเพียงการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทในภาษาไทย
เทา่น้ัน ๒.แมว้า่จะมมีหาวทิยาลยัสงฆ ์ แตผู่เ้ขียนยังไมเ่หน็นักวชิาการ
มหาวทิยาลยัสงฆ์เขียนงานวิจัยและตีพิมพ์ในวารสารระดับโลก กล่าวส้ันๆ
คือแม้ประเทศไทยจะเป็นเมืองพระพุทธศาสนา แต่มหาวิทยาลัยต่างๆ
ในประเทศไทยกยั็งไม่ได้ทุ่มเทเพ่ือการวิจัยทางพระพุทธศาสนาระดับสูง
หลายแห่งเช่ือว่าวิชาน้ีไม่ได้ส่งเสริมเงินเข้าสู่มหาวิทยาลัย เพราะหากำไร
ในวิชาเช่นน้ีไม่ได้ หลายแหง่ถึงจะบอกวา่สนับสนุนก็เพียงแตส่นับสนุน
เล็กน้อยในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ไม่ได้ทุ่มงบประมาณหรือ
มียุทธศาสตร์ใดพิเศษในการพัฒนา ๓.การตรวจชำระคัมภีร์ทาง
พระพุทธศาสนาก็ไม่ได้มาตรฐานสากล เพราะทฤษฎีในการตรวจชำระ
แบบสากลยงัไมแ่พรห่ลายในสงัคมไทยนกั

ความล้มเหลวของมหาวิทยาลัยอเมริกัน ซ่ึงพิจารณาได้จากข้อเขียนของ
ดิเรก บ๊อกซ์ ช้ีให้เห็นว่า ถ้ามหาวิทยาลัยไทยยังเดินตามระบบอเมริกาเกินไป
สังคมไทยก็จะเน่าเฟะเช่นเดียวกับสังคมอเมริกัน เพราะผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยไทยส่วนใหญ่ ไม่ได้ตอบสนองการพัฒนาประเทศอย่างรอบด้าน
อย่างท่ีควรจะเป็น แม้มหาวิทยาลัยหลายแห่งจะอ้างว่ามีภารกิจส่งเสริม
ให้บัณฑิตรอบรู้ทั้งวิชาชีพและมีจริยธรรม หรือมีความรู้คู่คุณธรรม
แต่ภารกิจในการสร้างอนาคตของประเทศให้เป็นสังคมท่ีดีกว่าด้วยการส่งเสริม
ให้ผู้คนมีศีลธรรมกนัมากยังไม่สำเร็จลุล่วง

ประเด็นท่ีหน่ึง คือต้องตรวจสอบดูว่าในระดับปริญญาตรีน้ัน มีรายวิชา
พระพุทธศาสนาแยกต่างหากเป็นเอกเทศที่นักศึกษาได้เรียนมากน้อย
เพียงไหน ส่วนใหญ่ในแทบจะทุกมหาวิทยาลัย (ยกเว้นมหาวิทยาลัยสงฆ์)
รวมทั้งเทคนิคและอาชีวะ วิชาพระพุทธศาสนาแทรกอยู่ในหมวด
อารยธรรมตะวนัออกบา้ง  ประวติัศาสตรไ์ทยบา้ง ไม่ได้มีการสอนทัง้
ทฤษฎีและปฏิบัติเป็นเอกเทศ ยกเว้นเฉพาะนักศึกษาที่เลือกเรียน
วิชาศาสนาเป็นวิชาเอก ซึ่งมีเฉพาะแห่งเท่านั้น ที่เป็นเช่นนี้เพราะ
มหาวิทยาลัยยุคใหม่เน้นให้นักศึกษามีความรู้รอบตัวในฐานะเป็น
ประชาคมโลกมากเกนิ จนหาท่ีว่างสำหรับวิชาพระพุทธศาสนาไม่ได้

ประเดน็ท่ีสอง คือการใหทุ้นผลิตครูอาจารย์ด้านพุทธศาสนศึกษา
ท่ีสามารถทำวิจัยได้ระดับนานาชาติเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือให้การเรียนการสอน
วิชาพระพุทธศาสนาในระดับนานาชาติยังคงมีอยู่ในมหาวิทยาลัย ในยุคท่ี
กระแสสังคมหันไปทางทุนนิยม

๑๐
จากการค้นคว้าวิจัย จนสามารถผลิตระเบดินาปาล์มและระเบดิปรมาณู
ได้สำเร็จ สามารถนำผลวิจัยไปพัฒนาเพ่ือช่วยชาติพัฒนาเศรษฐกิจของชาติ
ได้เป็นผลสำเร็จ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือสังคมมีความเจริญดีขึ้น
แต่ศีลธรรมเสื่อมโทรมลงในทุกมิติ นายแพทย์มีเพศสัมพันธ์กับคนไข้
บิดามารดาขาดความรับผิดชอบต่อบุตรหลานของตัวเอง บุตรหลานไม่มี
ความเคารพต่อบิดามารดา ส่ือลามกอนาจารแพร่หลายและถูกขายอย่าง
ถูกต้องตามกฎหมายในทีส่าธารณะ เจ้าหน้าท่ีรัฐโดยเฉพาะนักการเมือง
และตำรวจทุจริตคอรัปชั่นกันอย่างกว้างขวาง ผู้คนแบ่งแยกสีผิว
ในท่ีทำงาน ท่ีเห็นได้ชัดก็คือแม้กระท่ังทุกวันน้ี คนผิวดำยังถูกกีดกันใน
สังคมอเมริกาอย่างกว้างขวาง ฯลฯ ท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะมหาวิทยาลัยเน้นแต่
พัฒนาเทคโนโลยีและเศรษฐกิจ โดยไม่ได้พัฒนาศีลธรรมตามไปด้วย ๕๐

บ็อกซ์เห็นว่า ในเม่ือมหาวิทยาลัยสามารถสร้างความเจริญให้แก่ชาติ
บ้านเมือง เช่น สามารถผลิตอาวุธป้องกันประเทศได้ สามารถช่วยพัฒนา
เศรษฐกิจ โดยเอาผลวิจัยมาทำเป็นธุรกิจได้ มหาวิทยาลัยก็ควรจะพยายาม
พัฒนาต่อ เพ่ือสร้างสังคมให้ดีข้ึน (universities and search for a better
society) กวา่น้ีไดแ้นน่อน ประเดน็ทีม่หาวทิยาลยัควรสรา้งตอ่ไปกคื็อ
การหันไปเน้นสอนศีลธรรม ซึ่งเป็นสิ่งที่มหาวิทยาลัยอเมริกันทอดทิ้ง
มาตลอด๕๑ เพราะถ้าไม่มีการสอนและวิจัยในเรื ่องศีลธรรมกว่านี ้
อนาคตของประเทศสหรัฐอเมริกาจะสับสนและปั่นป่วนมากกว่านี ้
เพราะอิทธิพลของทุนนิยมเสรี

เพราะความคิดนี้ ศ.ดิเรก บ๊อกซ์ จึงเริ่มให้เปิดสอนจริยศาสตร์
กับวิชาชีพอย่างจริงจัง ที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๒๙
(ค.ศ.1986) ต่อมาก็สามารถหาทุนมาก่อต้ังเป็นศูนย์การศึกษาจริยศาสตร์
อย่างจริงจังข้ึนในช่ือว่า The Edmond J.Safra Foundation Center
for Ethics๕๒  ภายในมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดได้สำเร็จ ในปัจจุบันน้ี ศูนย์น้ี
ได้รับทุนสนับสนุนจากหลายฝา่ยภายใตก้ารผลักดันของอธิการบดีท่ีช่ือ
ดิเรก บ็อกซ์ ซึ่งมีทั้งให้มีทุนสำหรับค้นคว้าวิจัย และมีการจัดสัมมนา
โดยดึงคณาจารย์ท่ีชำนาญทางปรัชญาและจริยศาสตร์จากมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ
ในอเมริกา เช่น จากมหาวิทยาลัยเยลและพรินสต้ัน เป็นต้น มาเสวนา

อย่างไรก็ดีผู้เขียนเคยได้ทุนไปทำวิจัยเพ่ิมเติมท่ีมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
และเข้าไปสังเกตการจัดกิจกรรมขององค์กรน้ี พบว่าแม้ว่าดิเรก บ๊อกซ์จะมี
เจตนาดีและมีความมุ่งหวังท่ีจะมีการสอนจริยศาสตร์และศีลธรรมอย่าง
จริงจัง โอกาสท่ีมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกาจะคล้อยตาม
จนกลายเป็นกระแสสำคญัในสังคมอเมริกัน เป็นไปไดย้ากมาก บ๊อกซ์
ต้องการให้บรรดามหาวทิยาลัยทุ่มเทงบประมาณ เพ่ือทำวิจัยในประเด็น
เก่ียวกับจริยธรรมหรอืศีลธรรม เพ่ือให้สังคมอเมริกันดีข้ึน เช่นเดียวกับ
ท่ีมหาวิทยาลัยอเมริกันเคยทำให้อเมริกาดีข้ึนจากการสร้างอาวุธสงคราม
ซ่ึงทำให้ประเทศชาติพ้นภัยจากฮิตเลอร์และสหภาพโซเวียตรัสเซีย หรือ
เช่นเดียวกับท่ีมหาวิทยาลัยอเมริกันประสบความสำเร็จในการแปรงานวิจัย
๕๐ Derek Box (1990: 70): 'These developments were masked by the fact that university leaders never explicitly renounced moral development as an important aim of higher education…today's
course on applied ethics doesnot see to convey a set of moral truths but tries to encourage students to think carefully about complex moral issues'
๕๑ Derek Box (1990: 31-79)
๕๒ ดูรายละเอียดได้ที่  http://www.ethics.harvard.edu/



ข่าวสภาคณาจารย์ฉบับท่ี ๘ ประจำเดอืนธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ๑๑
ประเด็นที่สาม คือการให้ทุนวิจัยโดยมหาวิทยาลัยเพื่อแก้ปัญหา

ความเส่ือมโทรมทางจริยธรรมของประเทศ โดยเฉพาะเพ่ือสร้างองค์ความรู้
หรือพัฒนาภูมิปัญญาในการช้ีนำสังคมบนพ้ืนฐานของจริยธรรม

“นักศึกษา” ตามหลักปรัชญาตะวันออกไม่ใช่ “ลูกค้า” ศัพท์ว่า “ลูกค้า”
(Customers) เป็นศัพท์ท่ีใช้แพร่หลายในมหาวิทยาลัยท่ีนำระบบการจัดการ
ตามแบบทุนนิยมเสรีแบบอเมริกา มาใช้ในการบริหารเหมือนบริหารบริษัท
มหาวิทยาลัยท่ีบริหารเช่นน้ี จะตัดสาขาวิชาท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้เป็นกอบ
เป็นกำออก และจะถอืนักศึกษาเป็นลูกค้าท่ีมีอุปการคุณ ซ่ึงครู อาจารย์
และเจ้าหน้าที่ต้องให้เกียรติเช่นเดียวกับลูกค้าที่เดินในห้างสรรพสินค้า
ถ้าครู อาจารย์ หรือเจ้าหน้าท่ีแสดงอาการไมเ่หมาะสม ก็จะถูกประเมิน
ได้คะแนนต่ำเพราะลูกค้าย่อมถูกต้องเสมอ อาจารย์ในระบบเช่นนี้
จะถูกประเมินในด้านการแต่งตัว มารยาทการพูดการจา การเตรียม
การเรียนการสอน ฯลฯ แต่ไม่เคยประเมินนักศึกษาเลยว่าได้อ่านบทเรียน
ล่วงหน้าหรือปล่าว? ได้แสดงคารวธรรมต่อครูอาจารย์ผู้สอนหรือไม่?
อาจารย์ในมหาวิทยาลัยท่ีเรียกนักศึกษาว่า “ลูกค้า” ในยุโรปหรอือเมริกา
ไม่มีพิธีไหว้ครู (Teachers Appreciation Day) เพราะนักศึกษา
ท่ีเป็นลูกค้าเห็นว่า แม้จะประกอบพธีิไหว้ครูก็ช่วยให้เกรดดีข้ึนไม่ได้

ถ้ามหาวิทยาลัยมีภาระสำคัญคือ ต้องส่งเสริมศีลธรรมอย่างจริงจังด้วย
ตามแนวคิดของบ๊อกซ์ในการบริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารมหาวิทยาลัยต่างๆ
ไม่ควรมองถึงการขาดทุนเม่ือต้องลงทุนพัฒนาพระพุทธศาสนา ในการพิจารณา
เงินลงทุน (costs for investment) และผลตอบแทน ต้องพยายามมอง
ในภาพรวม (Macro) และต้องเน้นผลประโยชน์ท่ีการพัฒนาพระพุทธศาสนา
จะพึงมีต่อสังคม (social benefits) โดยส่วนรวมและโดยภาพรวม
มากกว่าจะมองผลตอบแทนในเร่ืองการนำเงินเข้าสู่มหาวิทยาลัย (financial
benefits) เพราะมหาวทิยาลัยไม่ใช่บริษัทท่ีเล็งกำไรสงูสุดเป็นเป้าหมาย
ถ้ามหาวิทยาลัยทุ่มเทงบประมาณทำงานวิจัยทางพระพุทธศาสนาในระดับสูง
เป็นจำนวนมาก สามารถช้ีนำสังคมในประเดน็ปัญหาจรยิธรรมได ้ ส่ิงท่ี
จะตามมาก็คือผู้คนได้เข้าใจว่าเน้ือแท้พระพุทธศาสนาสอนไว้อย่างไร และ
จะสามารถนำเอาวิธีแก้ไปใช้อย่างไร บัณฑิตท่ีมหาวิทยาลัยสร้างในระดับ
ปริญญาเอกหรือนักวิชาการทางพระพุทธศาสนาที่มีความรู้ระดับสูงสุด
(ปริญญาเอก) ก็จะนำความรู้ทางพระพุทธศาสนาท่ีได้ไปเผยแผ่แก่สังคม
ในวงกว้าง ทำให้ผู้คนในประเทศชาติมีศีลธรรมมากขึ้นในทุกระดับชั้น
ทำให้ปรัชญาหลักเศรษฐกิจพอเพียงแพร่หลายย่ิงข้ึน เม่ือผู้คนมีศีลธรรม
มากย่ิงข้ึน ปัญหาสังคมต่างๆ ก็ลดลง เช่น โจรผู้ร้ายก็ลดลง อาชญากรก็ลดลง
การค้ายาเสพติดก็ลดลง การทะเลาะเบาะแว้งในครอบครัวก็ลดลง
การทุจริตคอรัปช่ันก็ลดลง ความสำส่อนทางเพศก็ลดลง ฯลฯ

เมื่อปัญหาสังคมลดลง ผู้คนที่อยู่อาศัยในสังคมไทยก็มีความคิด
ปลอดโปร่ง สามารถอุทิศตัวทำงานให้ประเทศชาติได้โดยส่วนรวมอย่างมี
ประสิทธิภาพ (efficiency) ไม่ต้องกังวลกับปัญหาต่างๆ รอบตัว ผลงานก็
ทำได้ดีข้ึน สะท้อนให้เห็นว่าในสังคมท่ีผู้คนมีศีลธรรมกันมากน้ัน คนท่ี
อยู่อาศัยก็จะมีประสิทธิภาพในการทำงานมากข้ึน งบประมาณในการว่าจ้าง รปภ.
หรือปราบผูก่้อการร้ายและผู้ค้ายาเสพติดก็ลดลง งบประมาณในการใช้
เพื่อตรวจสอบและติดตามนักการเมืองฉ้อโกงก็ลดลง การประท้วงไล่

นักการเมืองโกงตามท้องถนนก็จะลดลง งบประมาณในการรักษาคนเจ็บป่วย
ทางจิตก็ลดลง งบประมาณในการจัดการกับส่ิงแวดล้อมเป็นพิษก็ลดลง ฯลฯ
น่ีคือคุณประโยชน์ต่อสังคม (social benefits) ในเชิงภาพรวมจากการ
ส่งเสริมการศึกษาและวิจัยทางพระพุทธศาสนาระดับสูงที่ผู ้บริหาร
มหาวิทยาลัยทุกแห่งจักต้องทราบ ส่ิงเหล่าน้ีมีคุณค่าย้อนกลับไปอำนวย
ประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติมากกว่ากำไรเป็นเงินทองหลายเท่านัก

ไม่เพียงแต่ปัญหาสังคมในประเทศไทยเทา่น้ันจะลดลง เม่ืองานวิจัย
ซ่ึงตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเผยแพรไ่ปท่ัวโลก ประเทศชาตต่ิางๆ ก็จะนำ
หลักธรรมไปใช้แก้ปัญหา ทำให้ประเทศชาติต่างๆ ในสังคมโลกสงบเช่นกัน
เดี๋ยวนี้ มหาวิทยาลัยไทยอื่นๆ นอกจากมหิดลยังไม่ได้เปิดหลักสูตร
พุทธศาสนศึกษานานาชาติเพ่ือการวิจัยระดับสูง แต่มหาวิทยาลัยหลายแห่ง
ในทวีปยุโรป เช่น มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด มหาวิทยาลัยลอนดอน
มหาวิทยาลัยฮัมบวรก์ ได้เปิดสอนและทำวจัิยด้านพระพุทธศาสนาแลว้
ปัญหาคือมหาวิทยาลัยในประเทศไทยจะรอให้มหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐ
อเมริกาและมหาวิทยาลัยในทวีปยุโรปนำก่อนหรือจะเป็นผู้นำเสียเอง?

๔. บทสรุป : มหาวิทยาลัยมหิดลจะปฏิรูปอย่างไร?
เมื่อมีการจัดอันดับมหาวิทยาลัยไทยเป็นครั้งแรกโดยสำนักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสำนักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เม่ือ พ.ศ. ๒๕๔๙  มหาวิทยาลัยมหิดล
ได้รับการจัดอันดับเม่ือพิจารณาปริมาณการวิจัยและงบประมาณการวจัิย
ประจำปมีาเป็นอันดับหน่ึงของประเทศ นอกจากน้ัน ยังมีผู้ดำรงตำแหนง่
ศาสตราจารย์มากกว่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขณะที่จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยมีผู้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ๙๗ ท่าน  มหาวิทยาลัยมหิดลมีถึง
๑๔๙ ท่าน นอกจากน้ัน มหาวิทยาลัยมหิดลยังได้งบประมาณวิจัยท้ังจากรัฐ
และภาคเอกชนมากกว่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซ่ึงเป็นมหาวิทยาลัยแรก
ของประเทศไทย แสดงให้เห็นว่าพื ้นฐานในระบบโครงสร้างของ
มหาวิทยาลัยมหิดลเข้มแข็งอยู่แล้ว ปริมาณงานวิจัยและงบประมาณทีไ่ด้
จากการวิจัยเป็นเคร่ืองบ่งช้ีถึงความเป็นเลิศทางวิชาการภายใน แต่ในการ
ขยายฐานเพื ่อพัฒนาให้เข้าสู ่มหาวิทยาลัยอันดับต้นๆ ของโลก
มหาวิทยาลัยมหิดลมีประเด็นที่ควรปรับปรุงหลายประเด็น โดยเฉพาะ
การอำนวยความสะดวก (offer facilities) ให้เกิดข้ึนแก่นักวิจัยท้ังเก่า
และใหม่ท่ีมีคุณภาพอยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข  กฎเกณฑ์ ระเบียบ
ที่เป็นข้อราชการต้องถูกทำให้กระชับและลดขั้นตอนที่ยุ่งยากลง แม้
มหาวิทยาลัยจะออกนอกระบบแล้วและตัวคณาจารย์ออกไปเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยเป็นส่วนมากแล้ว แต่ถ้าระเบียบราชการยังผูกมัดอยู่เช่นเดิม
ก็จะขลุกขลักเหมือนเดิม ข้อแนะนำต่อไปนี้ผู้เขียนอยากเสนอในฐานะ
ท่ีเคยมีประสบการณศึ์กษาอยู่ในมหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ดเป็นเกณฑ์
๑. ด้านการเรยีนการสอนและการวจัิย

๑.๑ ข้ันตอนการขอทุนวิจัยใช้เวลามากเกินไปในการพิจารณา (รวมท้ัง
การขอตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์/ศาสตราจารย์ด้วย)
มหาวิทยาลัยมหิดลจำเป็นต้องแข่งขันด้วยปริมาณงานวิจัยท้ังในระดับชาติ
และระดับนานาชาติ ดังน้ัน ข้ันตอนการพิจารณาหัวข้อหรือโครงร่างการวิจัย



สถานท่ีพิมพ์      เจริญดีม่ันคงการพิมพ์ ๒๓๑ หมู่ ๑๕ ซ.เพชรเกษม ๔๘ ถ.เพชรเกษม แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ     โทรศัพท์/โทรสาร ๐ - ๒๔๕๗ - ๒๕๙๓

ข่าวสภาคณาจารย์ ฉบับท่ี ๘ ประจำเดอืนธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒๑๒
ต้องสามารถดำเนินการอย่างรวดเร็วได้ภายในระยะเวลาอันสั้น
มหาวิทยาลัยระดับโลกไม่ได้ใช้เวลาพิจารณานานหลายเดือนเช่นน้ี

๑.๒ การให้ค่าตอบแทนงานวิจัยสำหรับนักวิชาการที่ทำงานวิจัย
ได้คุณภาพยังน้อย (เมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ ในเอเซีย เช่น
โตเกียว จีน สิงคโปร์) เป็นเพราะมหาวิทยาลัยมีงบประมาณในการวิจัย
ค่อนข้างจำกัดต้ังแต่อดีตจนกระทัง่ถึงปัจจุบัน สาเหตุท่ีมหาวิทยาลัย
ในประเทศสหรฐัอเมริกาสามารถก้าวทันมหาวิทยาลัยในทวีปยุโรปได้
เพราะทุ่มเทงบประมาณมหาศาลในการดึงนักวิจัยจากทวีปยุโรป
ให้เข้าสู่ประเทศสหรฐัอเมริกาดังกล่าวข้างต้น ดังน้ัน จึงยังมีคนไทย
จำนวนมากปักหลักทำวิจัยอยู่ในต่างประเทศ

๑.๓ การกำหนดเงินเดือนของคณาจารย์ให้สูงขึ้นสามารถดึงดูด
คณาจารย์จากต่างประเทศได้  หลายสิบปีมาแล้ว๕๓ เคยมีสถาบันการศึกษา
ในประเทศสหรัฐอเมริกาสำรวจผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
อ๊อกซฟอร์ดและมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ โดยมีเป้าประสงค์จะดึงผู้สำเร็จ
การศึกษาจากสอบสถาบันน้ีไปสอนในมหาวิทยาลัยของประเทศสหรัฐ
อเมริกา ในการสำรวจน้ันได้ออกแบบสอบถามนักศึกษาท่ีกำลังศึกษา
ปริญญาเอกอยู่ท่ีมหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ดและมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์
ด้วย การศึกษาพบว่าผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาเอกของทั้งสองสถาบัน
จะมีอายุอยู่ในช่วงราว ๒๘-๓๕ ปี เป็นส่วนใหญ่ แบบสอบถามไดต้ั้ง
คำถามว่า ผู้สำเร็จการศึกษาเหล่าน้ีต้องการอะไรจากสถาบันท่ีจะไปสอน?
พวกเขาตอบว่าต้องการเงินสูงๆ ด้วยเหตุผลสองอย่าง ๑) เพ่ือเตรียมตัว
แต่งงานปักหลักครอบครัวในอนาคตอันใกล้ ๒) เพ่ือชำระหน้ีอันเกิดจาก
กู้ยืมระหว่างเรียนในมหาวิทยาลัย ดังนั้น จึงเกิดภูมิปัญญาว่าหาก
มหาวิทยาลัยในประเทศสหรฐัอเมริกาแห่งใด สามารถเสนอเงินเดือน
สูงๆ เพ่ือผู้สำเร็จการศึกษาเหล่าน้ีได้ ก็สามารถดึงผู้สำเร็จการศึกษา
เหล่าน้ีไปสอนได้ ดังน้ัน ทุกๆ ปี มหาวิทยาลัยหรือบริษัทในประเทศ

ชำระค่าบริการเป็นเงินเชื่อ
ใบอนุญาตที่ ๓/๒๕๒๓

ไปรษณีย์ศิริราช

สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล
๙๙๙ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ถนนพุทธมณฑลสาย ๔ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม  ๗๓๑๗๐

ข่าวสภาคณาจารย์ เป็นหนังสือภายในมหาวิทยาลัย และเป็นส่ือระหว่างคณาจารย์ในการรับฟังแลกเปล่ียนทัศนคติ ข้อคิดเห็น ท้ังด้านการบริหาร
ด้านวิชาการ ด้านสวัสดิการ และอ่ืนๆ ของมหาวิทยาลัย บทความ ข้อคิด จดหมาย เป็นความเห็นของผู้เขียนเท่าน้ัน มิใช่ความเห็นของสภาคณาจารย์

.... โปรดตดิตามอา่นบทความฯ ต่อในฉบับหน้า
๕๓ ตัวเลขเหล่านี้มาจากความจำ อาจคลาดเคลื่อนได้ เพราะผู้เขียนอ่านบทความผ่านๆ เท่านั้นเอง
๕๔ รายละเอียดโปรดอ่าน Steve Farrar and Giselle Weise, Not Enough to Stop Brain Drain, The Time Higher
Education Supplement, July 28, 2000, p.6

สหรัฐอเมริกาหลายแห่งได้พยายามดึงนักศึกษาเหล่าน้ีไปร่วมงานสม่ำเสมอ
โดยวิธีออกบู๊ธในตึกมหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ดและมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์
เป็นประจำทุกๆ ปี เพื่อแนะนำตัวเองให้ผู้สำเร็จการศึกษาสมัครไปอยู่
พรอ้มๆ กับบรษิทัยกัษใ์หญข่องโลกในปจัจบุนัอ่ืนๆ อาท ิ ธนาคารโลก
ไอเอ็มเอฟ ธนาคาร HSBC บริษัทแมคเคนซี ฯลฯ  เป็นต้น

แม้กระทั่งทุกวันนี้ มหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกา
ไม่เพ ียงแต่จะทุ ่มเทเง ินซ ื ้อบ ัณฑิตใหม่ไฟแรงที ่ม ีค ุณภาพจาก
ประเทศอังกฤษ แม้แต่ครูอาจารย์เก่งๆ ในมหาวทิยาลัยต่างๆ ก็เป็นเป้า
ให้ถูกดึงได้เช่นกัน ดังที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเคยทุ่มเงินซื้อมาแล้ว
ในอดีต ดังนั้น จึงมีความพยายามรณรงค์ให้รัฐบาลประเทศอังกฤษ
เพิ่มอัตราเงินเดือนครูอาจารย์ทุกระดับชั้น เพื่อป้องกันสมองไหลจาก
ประเทศองักฤษไปประเทศสหรฐัอเมริกา๕๔ ดังน้ัน อัตราเงินจึงเป็นปัจจัย
สำคัญประการหน่ึงท่ีจะสร้างความแตกต่างให้มหาวิทยาลัยเป็นจุดสนใจได้

ในปัจจุบัน ผู้เขียนทราบว่าอัตราเงินเดือนของอาจารย์ฝรั ่งของ
ทุกมหาวิทยาลัยในประเทศไทยถูกกำหนดโดยกระทรวงการคลงั ซ่ึงยังอยู่
ในเกณฑ์ท่ีต่ำ เม่ือรวมรายไดจ้ากมหาวิทยาลัยสุทธิ รวมท้ังค่าท่ีพักแล้วมี
ประมาณ ๔ หม่ืนบาท ขณะท่ีมหาวิทยาลัยเอกชนให้ข้ันต้นสำหรับคณาจารย์
ท่ีสอนหลักสูตรนานาชาติราว ๖ หม่ืนบาท ผู้เขียนเคยประกาศรบัสมัคร
คณาจารย์ชาวต่างประเทศ เพ่ือมาสอนหลักสูตรพุทธศาสนศึกษา ในท่ีสุด
เขาเลือกจะไปอยูม่หาวิทยาลัยเอกชนเพราะได้เงินเดือนสูงกว่า เน่ืองจาก
มีภาระต้องดูแลครอบครัว แม้ว่าคณะจะสามารถเพ่ิมเงินเดือนให้อาจารย์ฝร่ัง
สูงขึ้นตามความสามารถ แต่ครูอาจารย์ในหลายคณะอาจคัดค้านเพราะ
เห็นว่าสาขาท่ีสังกัดไม่ได้สร้างรายได้ให้คณะ การคิดเช่นน้ีทำให้การพัฒนา
การเรยีนการสอนและการวจิยัหลายสาขาวชิากา้วสูร่ะดบันานาชาตไิดช้้า
เพราะในหลายๆ สาขาในประเทศไทย จำต้องอาศัยอาจารย์ฝร่ังมาช่วยพัฒนา
เพราะขาดแคลนอาจารย์ชาวไทยท่ีสามารถผลิตงานได้ระดับนานาชาติ


